

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	
องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)		ร้อยละ ๗๐	
๑.๑ ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน มติคณะรัฐมนตรี ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (Agenda KPI)	ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินโครงการ และแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามในตำบลเป้าหมาย ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของ กอ.รมน.จังหวัด	๑๐	
	ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จของโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	๑๕	
๑.๒ ผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกลดลง	๑๕	
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานงานประจำ งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย ภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI/Area KPI)	ตัวชี้วัดที่ ๔ สถิติเหตุการณ์รุนแรงด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐	๑๕	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละความสำเร็จของข่าวสารจาก การบูรณาการเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง	๑๕	
องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินการ (Potential Base)		ร้อยละ ๓๐	
๒. ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๒.๑ การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล - การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) - การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) - การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision making)	ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	๕	
	ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของ กอ.รมน.		๕
	ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๒ ระดับความสำเร็จในการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง		๕
	ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๓ ระดับความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านเครือข่ายสื่อสารข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภายใน กอ.รมน. รวม ๙๔ พื้นที่ให้เป็นเครือข่ายเดียว (ISOC-One Network)	๕	
๒.๒ การประเมินสถานะในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	๑๕	
รวม		๑๐๐	